

Số: 02/BC- THCS

TT Nam Sách, ngày 04 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024

Kính gửi: - UBND huyện Nam Sách
- Phòng Tài chính- Kế hoạch

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 3111/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Nam Sách về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Trường THCS TT Nam Sách báo cáo kết quả thực hiện công khai ngân sách nhà nước năm 2024 như sau:

I. Tình hình công khai ngân sách tại đơn vị:

ST T	Nội dung công khai	Kết quả thực hiện công khai ngân sách					Ghi chú
		Thực hiện		Hình thức (qua cuộc họp thường niên, niêm yết tại trụ sở, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng)	Thời gian		
		Có công khai	Không công khai		Đúng thời gian quy định	Chưa đúng thời gian quy định	
1	Dự toán giao ngân sách nhà nước năm 2024	X		Công thông tin điện tử của trường	X		

Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai ngân sách hoặc đã công khai ngân sách nhưng chưa đúng quy định: không

II. Tình hình thực hiện công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước:

- Số lượng quỹ có nguồn từ NSNN đã thực hiện công khai: Không có.

III. Tình hình thực hiện công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của học sinh:

- Số lượng quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của học sinh chưa thực hiện công khai: Không có.

- Số lượng quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của học sinh đã thực hiện công khai 08 loại quỹ , cụ thể: 1. Quỹ BHYT; 2. quỹ bảo hiểm thân thể; 3. Sổ liên lạc điện tử; 4. Tiền trông giữ xe.; 5. Lao động vệ sinh; 6. Tiền nước uống; 7. Tiền đồng phục; 8. Tiền học thêm. Nhà trường tiến hành công khai đúng nội dung, đúng thời gian.

IV. Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai hoặc đã công khai nhưng chưa đúng quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện quản lý.

1 - Hình thức thực hiện công khai dự toán của đơn vị:

Nhà trường đã công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường và các cuộc họp thường niên khi được giao dự toán ngân sách năm 2024 nhà trường đã thực hiện công khai theo đúng quy định và không có khó khăn vướng mắc gì trong khi thực hiện công khai.

Đối với các khoản thu góp của học sinh năm học 2023-2024 nhà trường tiến hành công khai đầu năm học mới tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trong phiên họp đầu năm học.

2 - Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công khai (nếu có):

- Nguyên nhân chưa công khai là do: không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu đơn vị.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Nguyễn Tiên Ngọc